

ด่วนที่สุด



ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๓๙๒๓

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท ๐๐๑๗.๑/ว ๓๘๙๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้มีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีการปิดล้อมสถานที่ราชการ และเชิญชวนให้ราชการหยุดทำงาน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการของ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นจำนวนมากและจังหวัดได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติราชการในช่วงที่มีสถานการณ์ ชุมนุมทางการเมืองแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ได้จัดให้มีการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้าน การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล ในสถานที่ราชการ รวมทั้งจังหวัดต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท ๐๐๑๗.๑/ว ๓๘๙๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด


๒. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติราชการให้บริการประชาชนตามปกติ เพราะเป็นข้าราชการใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่ไม่ต้องการทำให้เกิดความ ไม่สงบในบ้านเมือง

๓. ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทุกกลุ่ม ได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

๔. กรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกปิดล้อมสถานที่ราชการ ให้ชี้แจงทำความเข้าใจว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรมของข้าราชการแต่ทั้งนี้ให้ดำเนินการด้วยความ ละมุนละม่อมอย่าใช้กำลังหรือความรุนแรงทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ กรณีอำเภอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท ๐๐๑๗/๑๐๙๖๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายปรีดิ ชำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๔๙๑๒ มท.๑๑๗๒๓